
รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
_______________________________ 

 
กรรมการที่มาประชุม 

๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กรรมการ 
     (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 

  (นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ แทน) 
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กรรมการ 
     (นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ  
     ท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ แทน)   
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 

   (นางสาวพรสวรรค์ วงษ์ไกร  
    ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษา แทน) 

๕. เลขาธิการคุรุสภา       กรรมการ 
  (นายองค์กร  อมรสิรินันท์) 

๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา     กรรมการ 
  (นายสงขลา วิชัยขัทคะ รองเลขาธิการฯ แทน) 

๗. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม      กรรมการ 
     (นางสาวจันทร์สุดา  รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงฯ แทน)  
๘. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 

 (นางสาวสุวรรณี ค ามั่น รองเลขาธิการฯ แทน) 
๙. ปลัดกระทรวงแรงงาน      กรรมการ 

     (นายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
๑๐. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
       (นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงฯ  แทน) 
๑๑. ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา     กรรมการ 

    (นายนิติพันธ์  สระภักดิ ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา) 
๑๒. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 

     (นายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน์ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสังคมอิเล็กทรอนิกส์ แทน) 



๒ 

 

๑๓. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ     กรรมการ 
        (นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช รองผู้อ านวยการฯ แทน)  
๑๔. รองศาสตราจารย์กมลชัย     รัตนสกาววงศ์    กรรมการ 
๑๕. นายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์    กรรมการ 
๑๖. นายเจต     ประภามนตรีพงศ์   กรรมการ 
๑๗. นายชิงชัย     หาญเจนลักษณ์   กรรมการ 
๑๘. นายทองอยู่     แก้วไทรฮะ    กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ทองอินทร์  วงศ์โสธร    กรรมการ 
๒๐. ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ      กรรมการ 
๒๑. นายนภดล     ทองนพเก้า    กรรมการ 
๒๒. นายนิพนธ์     สุรพงษ์รักเจริญ   กรรมการ 
๒๓. นายประทีป    วีระพัฒนนิรันดร์   กรรมการ 
๒๔. นายพนม   พงษ์ไพบูลย์    กรรมการ 
๒๕. รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต    กรรมการ 
๒๖. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ์   กรรมการ 
๒๗. นายไพฑูรย์     จัยสิน     กรรมการ 
๒๘. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  สินลารัตน์    กรรมการ 
๒๙. นายมานิจ   สุขสมจิตร    กรรมการ 
๓๐. ศาสตราจารย์ยงยุทธ   ยุทธวงศ์    กรรมการ 
๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขา   ปิยะอัจฉริยะ    กรรมการ 
๓๒. นายวัชรินทร์    ศรีบุรินทร์    กรรมการ 
๓๓. ศาสตราจารย์วิริยะ    นามศิริพงศ์พันธุ์   กรรมการ 
๓๔. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร   ตันไชย     กรรมการ 
๓๕. นายสมหมาย    ปาริจฉัตต์    กรรมการ 
๓๖. นายสุทธินันท์    ปรัชญพฤทธิ์    กรรมการ 
๓๗. นายสุเทพ     สุริยาอัมฤทธิ์    กรรมการ 
๓๘. ศาสตราจารย์กติติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์    กรรมการ 
๓๙. นายสุวัฒน์   เงินฉ่ า     กรรมการ 
๔๐. รองศาสตราจารย์อิสมาแอ อาลี     กรรมการ 
๔๑. นายอ านาจ     กุสลานันท์    กรรมการ 
๔๒. นายอ าพล     จินดาวัฒนะ    กรรมการ 
๔๓. นายอมเรศ    ศิลาอ่อน    กรรมการ 
๔๔. ผู้ช่วยเลขานุการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวสทุธาสินี  วัชรบูล)              ท าหน้าท่ีเลขานุการ 



๓ 

 

กรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     ติดราชการ 

 (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) 
๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย      ติดราชการ 
๓. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ติดราชการ 
๔. ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและ    ติดราชการ 
    ประเมินคุณภาพการศึกษา  
๕. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร สมมจิตโต)      ปฏิบัติศาสนกิจ 
๖. พระเทพปริยัติวิมล    (แสวง ธมเมสโก)      ปฏิบัติศาสนกิจ 
๗. รองศาสตราจารย์ชนะ กสิภาร์     ติดภารกิจ 
๘. นายนุชากร   มาศฉมาดล    ติดภารกิจ 
๙. นายประพล     วิระพรสวรรค์    ติดภารกิจ 
๑๐. ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์   อังกสิทธิ์    ติดภารกิจ  
๑๑. ศาสนาจารย์มาโนช  แจ้งมุข     ติดภารกิจ 
๑๒. นายวิทธยา    บริบูรณ์ทรัพย์    ติดภารกิจ 
๑๓. ศาสตราจารย์วิรุณ  ตั้งเจริญ    ติดภารกิจ 
๑๔. ศาสตราจารย์สุรพล         นิติไกรพจน์    ติดภารกิจ 
๑๕.  นายอมรวิชช์  นาครทรรพ    ติดภารกิจ 
๑๖.  เลขาธิการสภาการศึกษา      ติดราชการ 

      (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

๑. นางสุทธศรี  วงษ์สมาน            รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
๒. นางสาววัฒนา  อาทิตย์เท่ียง        ผู้อ านวยการส านักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

                                  และ รักษาการในต าแหน่งท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนกศ. 
๓. นางโสภณา  ตาแก้ว                                   ผู้อ านวยการส านักนโยบายด้านพัฒนา  

                                                                    คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๔. นางจินตนา  ศักดิ์ภู่อร่าม                     ผู้อ านวยการส านักนโยบายด้านประสิทธิภาพ  

                                                               การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
๕. นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์                         ผู้อ านวยการส านักนโยบายด้านการเรียนรู้ 

                                                                ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา 
๖. นางสาววรัยพร  แสงนภาบวร         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ 
๗. นางอัมพร  พงษ์กังสนานันท์                     ผู้อ านวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา 
๘. นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา             ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา 

 



๔ 

 

๙. นางสาวสุภาพร  โกเฮงกุล        ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๑๐. นายวีระ  พลอยครบุรี                      ผู้อ านวยการกองงานเลขานุการสภาการศึกษา 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ก่อนการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)  
แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า ประธานสภาการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) ติดราชการด่วน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอเชิญนายอมเรศ ศิลาอ่อน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาเป็นประธานการประชุมแทน   

ประธาน (นายอมเรศ  ศิลาอ่อน) เปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภา
การศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) ติดราชการ จึงขอท าหน้าท่ีเลขานุการแทน 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

 กรรมการและเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวสุทธาสินี  
วัชรบูล) รายงานท่ีประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๔ ให้กรรมการสภาการศึกษาทุกท่านเพื่อพิจารณารับรอง เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ 
และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการแก้ไขตามความเห็นของกรรมการเรียบร้อยแล้ว  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เร่ืองเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัด
การศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)  

รองศาสตราจารย์ทองอินทร์  วงศ์โสธร อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจาย
อ านาจทางการศึกษา รายงานว่า การน าเสนอประกอบด้วยเอกสาร ๓ ส่วน คือ เอกสารการ
ประชุม ภาคผนวก และเอกสารแนบเพิ่มเติม ดังนี้ 

รายละเอียดเอกสารแนบเพิ่มเติม ประกอบด้วย  
๑) เป้าหมายการน าแผนสู่การปฏิบัติเชิงปริมาณ ๕ ข้อ ได้แก่ ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในกลุ่มสาระหลัก เกินกว่าร้อยละ ๕๐  ๒) สถานศึกษาทุกโรงได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ๓) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น จาก ๘.๗ ในปี ๒๕๕๑ เป็น ๑๒ ปี  ในปี ๒๕๕๙  ๔) เอกชนเข้ามาร่วมจัด
การศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนระหว่างรัฐ : เอกชน เป็น ๖๕ : ๓๕ ในปี ๒๕๕๙ และ 



๕ 

 

๕) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น ๖๐ : ๔๐ ในปี ๒๕๕๙   

๒) ตารางแสดงร้อยละของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จ าแนกตาม
ระดับและประเภทการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๕๐ พบว่า สัดส่วนผู้เรียนในภาพรวม
ระหว่างรัฐ : เอกชนจนถึงปี ๒๕๕๐ เป็น ๘๒.๓ : ๑๗.๗  ซึ่งเป้าหมายคือเพิ่มสัดส่วนภาคเอกชน 
เป็น ๓๕ โดยจากข้อมูลในระดับอาชีวศึกษา ปี ๒๕๕๐ มีสัดส่วนเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว คือ 
๓๕.๗  และข้อสังเกตที่จะเป็นปัญหาในอนาคตคือ อาจขาดแรงงานระดับกลาง เนื่องจากจ านวนผู้
ท่ีเรียนอาชีวศึกษาและอนุปริญญาก าลังลดลง   

๓) บทบาทและผลกระทบของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน พบว่ า หลาย
ประเทศโดยเฉพาะในภาคพื้นยุโรปให้ความส าคัญและพยายามเพิ่มสัดส่วนของผู้ เรียนใน
ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยเชื่อว่าภาคเอกชนสามารถ
ตอบสนองความต้องการในเชิงอุปสงค์ (demand) ได้มากกว่าเชิงอุปทาน (supply) และมีตัวอย่าง
การเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งปรับเพิ่มจากจ านวน
การเรียนในโรงเรียนภาคเอกชนร้อยละ ๕ ในปี ๑๙๐๐ เป็นร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๐๐๐  และลด
จ านวนการเรียนในโรงเรียนภาครัฐจากร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๑๙๘๕ เป็นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๐๐๐ 
อีกท้ังยังมีความส าเร็จสูงในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
นานาชาติ  

คณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาได้ศึกษา 
สังเคราะห์เอกสาร รายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และยกร่างยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนใน
การจัดการศึกษาขึ้น  ซึ่ งมี เป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนผู้ เรียนในส่วนของโรงเรียนและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้สูงขึ้น โดยมีสัดส่วนระหว่างภาคเอกชนกับรัฐบาลเป็น ๓๕ : ๖๕  
ส าหรับในส่วนของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑) ส่งเสริมให้
โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีบทบาทในการจัดและร่วมจัดการศึกษาและการเรียนรู้ใน
สัดส่วนท่ีเพิ่มมากขึ้น เจตนารมณ์ คือ การเพิ่มสัดส่วนภาคเอกชน ยุทธศาสตร์ท่ี ๒) เปลี่ยนบทบาท
การจัดการศึกษาภาครัฐโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดได้ดี มี
คุณภาพ โดยรัฐมุ่งเน้นสนับสนุนวิชาการ และการติดตาม ประเมินผล เจตนารมณ์ คือ การลด
บทบาทของภาครัฐ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เจตนารมณ์ คือ ให้ภาคเอกชนได้รับการ
พัฒนาให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับภาครัฐ เช่น การนิเทศ การฝึกอบรม เป็นต้น ยุทธศาสตร์ท่ี ๔) 
ส่งเสริมภาคเอกชนจัดและร่วมจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดหรือส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย เจตนารมณ์ คือ ต้องการให้ภาครัฐ
ให้การสนับสนุนหรือมีมาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับภาคเอกชนท่ีจัดหรือร่วมจัดการศึกษา ซึ่งมี
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
โรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางทาง



๖ 

 

การศึกษา (Education Hub) ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อม เช่น สถานท่ี 
หอพัก เพื่อเป็นหลักประกันส าหรับผู้ ท่ีสนใจ และยุทธศาสตร์ท่ี ๖) ส่งเสริมภาคเอกชนน า
ผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ๒ 
มาตรการ คือ ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น และส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการท าการวิจัยและพัฒนา   

รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี  วงษ์สมาน) น าเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมว่า
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน และข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ก าหนด
นโยบายให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษาของ
ภาครัฐ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาของเอกชนเชิงปริมาณ ใน
ปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ ผู้เรียนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่ในปี พ.ศ.๒๕๕๒  สัดส่วนการจัดการศึกษาของ
เอกชนลดลง อยู่ท่ี ๒.๖๗ ล้านคน และสัดส่วนภาครัฐกับภาคเอกชน ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ เป็น ๘๑ : 
๑๙ ส่วนในเชิงคุณภาพ จากผลการประเมินของ สมศ. พบว่า ๑) โรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานสาย
สามัญ ในการประเมินรอบแรก (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘) โรงเรียนท่ีมีคุณภาพดีมีสัดส่วนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกมาตรฐาน และการประเมินรอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒) โรงเรียน
ได้รับการรับรองร้อยละ ๘๘.๓  ๒) โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ได้รับการรับรองร้อยละ ๖๙.๘ 
และ ๓) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับการรับรองร้อยละ ๘๐.๓  และผลการทดสอบ O-net ปี
การศึกษา ๒๕๕๒ พบว่า โรงเรียนเอกชนชั้น ป.๖ และ ม.๓ มีผลการทดสอบเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ท้ังประเทศ ยกเว้นชั้น ม.๖ ท่ีต่ ากว่าค่าเฉลี่ยท้ังประเทศเล็กน้อย 

ปัญหาอุปสรรค พบว่า การปฏิบัติต่อโรงเรียนเอกชนยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
โรงเรียนรัฐ เช่น การรับการอุดหนุนจากรัฐ การเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน นโยบายของรัฐท่ี
ส่งเสริมและขยายโอกาสการศึกษาเอกชนไม่ชัดเจน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ในอนาคต และบทบาทของเอกชนในการมีส่วนร่วมในเชิงของสหกิจ ทวิภาคียังมีไม่มาก จากสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ก าหนดเป็น ๓ เป้าหมาย คือ ๑) เพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนเอกชนต่อภาครัฐ ให้สูงขึ้นเป็น ๓๕ : ๖๕  ๒) โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง
ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจาก สมศ. และ ๓) ภาคเอกชนมีบทบาทจัดและร่วมจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึ้น  

ส าหรับยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาม ี๖ ยุทธศาสตร์ คือ  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ส่งเสริมให้โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีบทบาทในการจัดและ

ร่วมจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในสัดส่วนท่ีเพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย  ๓ มาตรการ ได้แก่  
๑) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปลี่ยนแนวทางการอุดหนุนโรงเรียนเอกชนท่ีเน้นอุปทานเป็น
หลัก (supply side) มาเป็นการจัดสรรท่ีเน้นอุปสงค์ (demand side) มากขึ้น ทบทวนกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ท่ีเป็นอุปสรรคในการเข้ามาร่วมจัดการศึกษาของเอกชน ให้มีการเผยแพร่แนวทางท่ี
โรงเรียนเอกชนสามารถด าเนินการเพื่อให้ผู้บริจาคเงินน ามาลดหย่อนภาษีได้และส่งเสริมให้เอกชน



๗ 

 

เป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษาร่วมกับภาครัฐ  ๒) ระดับอุดมศึกษา ให้ทบทวนกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ท่ีเป็นอุปสรรคในการเข้ามาร่วมจัดการศึกษาของเอกชน และให้มีการเผยแพร่แนวทาง
ท่ีโรงเรียนเอกชนสามารถด าเนินการเพื่อให้ผู้บริจาคเงินน ามาลดหย่อนภาษีได้  และ ๓) ก าหนด
วิธีการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติได้ในการจัดสัดส่วนผู้เรียนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน และติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เปลี่ยนบทบาทการจัดการศึกษาภาครัฐโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีโรงเรียนและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดได้ดี มีคุณภาพ โดยรัฐมุ่งเน้นการสนับสนุนวิชาการและการติดตาม
ประเมินผล ประกอบด้วย ๒ มาตรการ  ได้แก่ ๑) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้พิจารณาความ
เหมาะสมในการขยายการรับนักเรียนในพื้นท่ีท่ีโรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาได้อย่างดี มีคุณภาพ 
รวมท้ังกระตุ้นส่งเสริมให้ภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพเข้ามาร่วมจัดโรงเรียนหรือจัดการศึกษาในพื้นท่ีท่ี
ไม่มีโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนของรัฐไม่สามารถเข้าไปจัดบริการได้ โดยให้มีการจัดท าแผนท่ีตั้ง
สถานศึกษาท่ีมีกฎหมายรองรับ ด าเนินการให้การรับนักเรียนภาครัฐเป็นไปตามแผน และก าหนด
เกณฑ์การรับนักเรียนของรัฐให้ชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทอาชีวศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและจัดให้มีการ
ติดตามประเมินผล และ๒) ระดับอุดมศึกษา ให้มีการพิจารณาความเหมาะสมการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมท้ังการขยายการรับนักศึกษาในพื้นท่ีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัด
การศึกษาได้ดี มีคุณภาพ ให้มีการรับนักศึกษาภาครัฐเป็นไปตามแผน และส่งเสริมสนับสนุนด้าน
วิชาการ และจัดให้มีการติดตามประเมินผล  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ได้แก่ ๑) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหเ้ร่งพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน โดยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและ
อบรมกับหน่วยงานของรัฐ ให้ครูโรงเรียนเอกชนเสนอขอวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ โดยใช้
เกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับครูภาครัฐ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเขตพื้นท่ี โรงเรียนเอกชน 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และให้มีระบบสนับสนุนให้
เกิดความมั่นคงในการเป็นครูของโรงเรียนเอกชน และ ๒) ระดับอุดมศึกษา ให้เร่งพัฒนาผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรโดยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและอบรมกับหน่วยงานภาครัฐ  ให้คณาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสนอต าแหน่งทางวิชาการ โดยใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับภาครัฐ และจัดให้
มีระบบสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในการเป็นคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมภาคเอกชนจัดและร่วมจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดหรือส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 
ประกอบด้วย ๕ มาตรการ ได้แก่ ๑) สนับสนุนภาคเอกชนจัดการศึกษากับสมาคมหรือหน่วยงาน
ด้านวชิาชีพท่ีตอบสนองความต้องการของตลาด หรือส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยเป็นพิเศษ  ๒) กรณีท่ี
เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ รัฐอาจร่วมลงทุนกับภาคเอกชน โดยให้
ภาคเอกชนจัดตั้งสถานศึกษา ๓) จัดให้มีมาตรการจูงใจภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด



๘ 

 

การศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษามากขึ้น ๔) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสมาคมหรือหน่วยงาน
ทางด้านวิชาชีพกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีมากขึ้น และ ๕) ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนพัฒนาการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR)  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชน โรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) ในภูมิภาค
อาเซียน ประกอบด้วย ๓  มาตรการ ได้แก่ ๑) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ โดย
ให้มีการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลง ๒) ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานานาชาติมากขึ้น โดย
สนับสนุนด้านภาษี การจัดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การท างานของอาจารย์ต่างประเทศ และ ๓) สนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อเปิด
สอนภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส และจีน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ส่งเสริมภาคเอกชนน าผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศเข้าสู่ระบบการศึกษา ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ได้แก่ ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้
ภาคเอกชนท่ีเข้มแข็งร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อน ามาใช้
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และ ๒) ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่เข้มแข็งร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ท าการวิจัยและพัฒนา และจัดให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเป็นความร่วมมือกันท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา  

 กลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  ๘ ประการ ดังนี้ ๑) จัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้อง
กับข้อเสนอยุทธศาสตร์ ๒) ประสานการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงานตามแผนอย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อการด าเนินงาน ๓)  ส ารวจและจัดท าแผนท่ีตั้งสถานศึกษาในทุกสังกัด ๔) สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีอยู่ในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ๕) ด าเนินการโครงการน าร่อง โดยร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ๖) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์ และทบทวนเป้าหมายยุทธศาสตร์ และมาตรการทุก ๒ ปี ๗) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ท าความเข้าใจข้อเสนอยุทธศาสตร์ และการน าสู่การปฏิบัติแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ ๘) จัดให้
มีกลไกประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง ซึ่งในทุกมาตรการได้มีการก าหนด
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไว้เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 



๙ 

 

การพิจารณา  

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ มีความคิดเห็นว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชน
ในการจัดการศึกษามีแนวทางท่ีดีในการท่ีจะสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา แต่
ควรก าหนดให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์ท่ีมีลักษณะเป็นแผนท่ีน าทาง (road map) 
ควรมีองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย การจัดการศึกษาในประเทศไทยยังมีปัญหา เนื่องจากระบบการ
บริหารยังเป็นแบบแยกส่วน (Silo Management) ไม่ต่อเนื่องในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้นถ้า
จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ต้องมีความชัดเจนว่าจะให้ภาคเอกชนเข้ามา
ด าเนินการในระดับใด ช่วงใด เช่น ระดับอาชีวศึกษา ต้องมีมาตรการพิเศษในการน าภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะเรื่องสหกิจศึกษา ซึ่งผู้ เรียนต้องเรียนและท างานควบคู่กันไป 
ภาคเอกชนจึงต้องมีการก าหนดบทบาทความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
 ส าหรับเรื่องโรงเรียนกวดวิชา รัฐบาลจะมีมาตรการในการดูแลจัดการอย่างไร และ
ภาคเอกชนท่ีด าเนินการในรูปธุรกิจมากกว่าการศึกษา ควรมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
และมีการก าหนดมาตรการท่ีชัดเจน เช่น ให้สถานศึกษาท่ีมีศักยภาพและความพร้อม ช่วยดูแล
สถานศึกษาท่ีด้อยกว่า โดยมีสิ่งท่ีช่วยกระตุ้นเสริม ซึ่งปัจจุบัน สมศ.ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาส าหรับ
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง ท่ีเรียกว่า โครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น “๑ ช่วย ๙” คือ 
สถาบันการศึกษาท่ีเข้มแข็งจะไปช่วยสถาบันการศึกษาท่ีอ่อนกว่า ๙ สถาบัน โดยจะพิจารณาให้
เป็นคะแนนพิเศษน่าจะใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบในระดับประเทศได้ เช่น ให้โรงเรียนเอกชน
ท่ีเข้มแข็งช่วยจัดการศึกษาโรงเรียนรัฐ หรือให้โรงเรียนรัฐท่ีเข้มแข็งช่วยในการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชน ซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี โดยต้องมีการปฏิสัมพันธ์และ
สื่อสารระหว่างกันด้วย  

 นายเจต ประภามนตรีพงศ์ เห็นด้วยกับ(ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการ
จัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)  โดยมีความเห็น ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑) ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องผลักดันพ.ร.บ.การศึกษาเอกชนให้ผ่านโดยเร็ว เนื่องจากโรงเรียน
เอกชน ๔,๐๐๐ กว่าโรง หรือโรงเรียนนอกระบบ เช่น โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนตัดเสื้อผ้า 
โรงเรียนเสริมสวย เป็นต้น จะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ท้ังหมด  

๒) ต้องมีการก ากับ ติดตาม ประสานเชื่อมโยงในแต่ละยุทธศาสตร์ ไม่ใช่เพียงให้ผู้ปฏิบัติ
รับทราบเท่านั้น 

๓) ยุทธศาสตร์ ๓.๑ (๒) ระบุว่า ให้ครูโรงเรียนเอกชนสามารถเสนอขอวิทยฐานะและ/หรือ
เลื่อนวิทยฐานะได้ โดยใช้เกณฑ์ประเมินเช่นเดียวกับครภูาครัฐ แต่รัฐบาลต้องเป็นผูล้งทุน  

๔) ยุทธศาสตร์ท่ี ๓.๑ (๔) ระบุว่า รัฐจัดให้มีระบบสนับสนุนเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการ
เป็นครูของโรงเรียนเอกชน ต้องช่วยกันคิดแนวทางและมาตรการ เนื่องจากว่า ปัจจุบันนี้ครู
โรงเรียนเอกชนมักจะไปสอบบรรจุเพื่อเป็นครูของรัฐ หากโรงหนึ่งครูสอบบรรจุได้ประมาณ  
๓๐-๔๐ คน โรงเรียนคงจะต้องปิดตัวลง จนกระท่ังมีการพูดว่าโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนฝึกหัดคร ู 



๑๐ 

 

สุดท้ายนี้ อยากฝากไว้ว่าการศึกษาเอกชนสามารถช่วยจัดการแบ่งเบาภาระการจัด
การศึกษาให้ภาครัฐ ซึ่งบทความของธนาคารโลกเขียนไว้ว่า “ประเทศไทยใช้งบประมาณการศึกษา
เป็นจ านวนมากถึง ๔-๕ แสนล้านบาท ท าไมไม่อาศัยภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ซึ่งนานาอารยประเทศได้ด าเนินการประสบผลส าเร็จกันมากมาย” โดยสมาคมเอกชน
เคยจัดท าข้อมูลไว้ว่า ปีหนึ่งๆ รัฐประหยัดเงินจากการให้ภาคเอกชนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ประมาณ ๓ หมื่นล้านบาท และไม่ต้องสร้างโรงเรียนหรือห้องเรียนจ านวน ๔๙,๐๐๐ ห้องเรียน ซึ่ง
จะต้องใช้งบประมาณถึง ๓๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท  

ปัจจุบันนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนมีอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน 
ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพียงร้อยละ ๗๐ เพิ่งจะเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ เมื่อ ๒ ปีท่ีผ่านมา แต่
ค่าใช้จ่ายรายหัวท่ีรัฐก าหนดไว้เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวท่ีค านวณมาแล้วประมาณ ๑๐ ปี ซึ่ง
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองได้มอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาทบทวนใหม่โดยจะปรับเพิ่มให้อีก ๒,๐๐๐ บาท   

 ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ มีความเห็นว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชน
ในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) เป็นเรื่องส าคัญ แต่ในเอกสารยังมีการใช้ภาษาท่ีกว้างอยู่
มาก เช่น ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ข้อ ๑.๑ “ทบทวนกฎหมายหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นอุปสรรค...” 
เป็นเรื่องท่ีต้องท าอยู่แล้ว ข้อ ๑.๓ “ให้มีการก าหนดวิธีการและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้...” หากเขียนเช่นนี้ต้องระบุว่าแนวปฏิบัติหรือวิธีการคืออะไร ด้านการ
อุดหนุน การจัดท าสัญญาร่วมกับภาคเอกชน การลดหย่อนภาษีท าอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากเอกสารการประชุมพบว่า ไม่มีปรากฏเรื่องการท่ีให้รัฐท าสัญญากับเอกชนได้เพื่อจะให้เอกชน
จัดการศึกษา ข้อ ๔ หน้า ๗ “ส่งเสริมให้เอกชนเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษา...” คล้ายๆ แต่ไม่
เชิง เพราะระบุว่าเป็น “หุ้นส่วน” แต่รัฐอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นหุ้นส่วนก็ได้ แต่ไปให้เอกชนท า 
ฉะนั้นควรเพิ่มเติมเรื่องการท าโรงเรยีนพันธะสัญญาไว้ด้วย  
 นอกจากนี้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์มีการเขียนอย่างระมัดระวังมากเกินไปจนไม่สามารถท าอะไร
ได้ เช่น ส่งเสริมภาคเอกชนจัดและร่วมจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด หรือส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ควรเขียนเป็นแนวทางความ
ต้องการหรือส่งเสริมให้แน่ใจมากขึ้น ข้อ ๔.๒ “ในกรณีท่ีเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนและสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐ รัฐอาจร่วมลงทุนกับภาคเอกชนโดยให้ภาคเอกชนจัดตั้งสถานศึกษา...” นั้น ท่ี
ส าคัญยังไม่ได้ระบุไว้คือเรื่องการด าเนินการจัดการศึกษา สรุปว่าโดยท่ัวไปเห็นด้วย (ร่าง) 
ยุทธศาสตรด์ังกล่าวแต่ควรใช้ภาษาท่ีชัดเจน ตรงประเด็น 

 ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ เห็นด้วยกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชน
ในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) เพราะเป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีรัฐจะต้องขับเคลื่อนในการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาเพื่อให้มี



๑๑ 

 

คุณภาพและมาตรฐานนั้น ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจทุกประเทศก าลังท าอยู่  ประเทศไทย
พยายามท่ีจะด าเนินการแต่ติดขัดด้วยผลประโยชน์เชิงนโยบาย โดยได้ใหค้วามคิดเห็น ดังนี้ 
 ๑) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑–๓ ควรแยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสายสามัญกับสาย
อาชีวศึกษาให้ชัดเจน มิฉะนั้นด้านอาชีวศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการผลิตก าลังคนท่ีส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจะขาดความส าคัญลงไป ท้ังนี้จะท าให้
ผู้รับผิดชอบก ากับดูแลด้านอาชีวศึกษาเห็นภาพชัดขึ้นว่า ไม่ควรจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
เฉพาะทาง เช่น การตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี หรือการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีเฉพาะทางพาณิชย์นาวี ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งขาดความพร้อมท้ังเรื่องสถานท่ี สถานศึกษาและ
ผู้เรียน เป็นการผิดพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีต้องการจะให้การจัดตั้งสถาบัน
การอาชีวศึกษาจะเป็นเฉพาะทางหรือกลุ่มจังหวัดโดยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน โดยเรื่องดังกล่าวไม่
ผ่านคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และถูกน าเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาควรได้ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์ว่าหากจะตั้งวิทยาลัยเฉพาะทางด้านยานยนต์เฉพาะ
ทางควรจะเปิดท่ีภาคตะวันออก เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองซึ่งมีอุตสาหกรรมยานยนต์สร้าง
ผลิตประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ หรือภาคกลางท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี 
เป็นต้น และจะสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า
การจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาให้เน้นความเชื่อมโยงของสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัดนั้น เพื่อ
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การกระจายอ านาจ และใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภาคเอกชน
และสถานศึกษา จึงขอฝากไว้ว่า รัฐมนตรีท่ีก ากับดูแลกระทรวงศึกษาธิการควรมาจากพรรค
การเมืองเดียวกัน และมีนโยบายท่ีชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกัน  

๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมาจากโรงเรียนเทคนิคไทย-
เยอรมัน ปัจจุบันเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยภาคเอกชนให้งบประมาณจ านวน ๔๐ ล้าน
บาท ส าหรับซื้ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อท าการวิจัยและฝึกอบรม ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีมีค าสั่งอนุมัติ
งบประมาณให้ ๑,๖๖๙ ล้านบาท ในการตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขาดแคลนก าลังคนอยู่  ซึ่ง
เรื่องดังกล่าวเห็นว่า ท าไมไม่ตั้งในสถาบันอาชีวศึกษาจะได้ใชท้รัพยากรร่วมกัน และควรร่วมมือกับ
ภาคเอกชนมาช่วยในการพัฒนาก าลังคนทางด้านช่างฝีมือ ช่างเทคนิคหรือนักเทคโนโลยี ในพื้นท่ีท่ี
เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะทาง นอกจากนี้นักศึกษามีโอกาสจะได้ฝึกงานแบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 
จะได้ช่างท่ีมีคุณภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป  

สรุปว่า การท างานของผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กรหลักต้องผ่านตามขั้นตอนท่ี
ถูกต้องตามกฎหมาย ท้ังนี้การท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษายื่นฟ้องต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อต้องการให้เห็นว่ากฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ มี
ความส าคัญที่จะต้องถือปฏิบัติ หากไม่ท าตามก็จะเกิดปัญหามากมาย  



๑๒ 

 

 ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เห็นด้วยกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชน
ในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)  และเห็นความส าคัญของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา และการท่ีจะให้แผนยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จ ต้องมีแนวปฏิบัติและ
มีการผลักดันแนวปฏิบัติให้ชัดเจน โดยมีความเห็น ดังนี ้
 ๑) การก าหนดสัดส่วนผู้เรียนระหว่างรัฐและเอกชนเป็น ๖๕:๓๕ นั้น ตลอดเวลาท่ีผ่านมา
ตัวเลขเหล่านีค้วบคุมไม่ได้ สังเกตได้ว่าแต่ละปีภาครัฐก็ขยายสถานศึกษา แต่ภาคเอกชนมีแต่แย่ลง
ดังนั้นเห็นว่าคณะท างานควรไปด าเนินการต่อเรื่องแผนปฏิบัติการว่าจะท าอย่างไร เช่น การ
ควบคุมสัดส่วนผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็น ๗๐:๓๐ มหาวิทยาลัย
ต้องรับแล้วรับอีก  ๓-๔ รอบ ซึ่งรัฐเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ รัฐควรจัดสรรงบประมาณ
มหาวิทยาลัยให้ด าเนินการโดยเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษามากขึ้น เป็นต้น 
 ๒) ความช่วยเหลือในเชิงวิชาการ ควรมีการลงทุนในการพัฒนาคณาจารย์ภาครัฐและ
เอกชนร่วมกัน ควรให้คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเอกชนมีความมั่นคง ในทางปฏิบัตินั้น จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร ซึ่งปัญหาใหญ่ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์นี้คือท าอย่างไรจึงจะสามารถท าให้ได้ผล
ตามท่ีเสนอ 
 ๓) งบประมาณการวิจัย การยอมรับหรือการดูแลหรือการให้ความเท่าเทียมกันในเชิง
วิชาการระหว่างรัฐกับเอกชนยังมีไม่มากพอ  

 รองศาสตราจารย์พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ เห็นด้วยกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของ
เอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) แต่มีข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑) ควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อ ๒ และ ๓ ส าหรับข้อท่ี ๑ ควรปรับปรุง
ภาษาเล็กน้อย จากเดิม “เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนในส่วนของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้
สูงขึ้น...” ให้เปลี่ยนเป็น “เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา เพราะหากใส่ค าว่า “โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา” อาจดูเหมือนเพิกเฉยใน
ส่วนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค ซึ่ งไม่ได้ถือเป็นโรงเรียน และ ข้อ ๓ 
“ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาและร่วมจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น” ควรก าหนดเป็นร้อยละให้ชัดเจนว่า เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละเท่าไร   

 ๒) ยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ ควรปรับให้เหลือ ๕ ข้อ ดังนี้ ๑) ส่งเสริมการลงทุนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  ๒) เปลี่ยนบทบาทการจัดการศึกษาภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนทาง
วิชาการและการติดตามประเมินผล  ๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาเอกชน ๔) เสริมสร้างแรงจูงใจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยให้มีหุ้นส่วนหรือมี
พันธะสัญญาในการจัดและพัฒนาการศึกษาเอกชน และ ๕) รวมพลังภาคเอกชน สถานศึกษา
เอกชนและสถานศึกษาของรัฐในการขับเคล่ือนการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  

๓) จากเอกสารประกอบการประชุม ตาราง ก๔ ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน ควรปรับค าว่า “สายสามัญ” เป็น “สายสามัญศึกษา”  

 



๑๓ 

 

 ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  มีความเห็น ๔ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑) รัฐต้องอุดหนุนเอกชนร้อยละ ๑๐๐  จึงจะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะเกิดนโยบายท่ีมุ่งเน้นไปท่ี
ความต้องการสินค้าและการอุปโภคบริโภค (demand side) เงินอุดหนุนต้องใกล้เคียงกับ
ค่าใช้จ่ายท่ีรัฐได้ใช้จ่ายไป ท้ังนี้ demand side จะไม่มีทางเป็นไปได้หากเงินอุดหนุนของเอกชนยัง
ต่ ากว่าความเป็นจริงและยอดเงินอุดหนุนยังต่ ากว่าความเป็นจริงอีก  
 ๒) การยกเว้นภาษีต้องระบุไว้ให้ชัดเจน เช่น โรงเรียนกวดวิชาเฉพาะท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง ได้รับการยกเว้นภาษี และกระทรวงศึกษาธิการต้องท าหน้าท่ีเหมือนกรมสรรพากร คอยดู
ว่าองค์กร/มูลนิธใิดท าประโยชน์เพื่อสังคมให้ได้รับการยกเว้นภาษี  

๓) เงินเพิ่มพิเศษ/วิทยฐานะรัฐต้องออก เพราะโรงเรียนเอกชนบางแห่งรับเงินอุดหนุน  แต่
ว่าต้นทุนท่ีคิดไม่ได้รวมเงินวิทยฐานะอยู่ด้วย  

๔) การให้เอกชนเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ควรระบุให้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม เช่น การเป็นหุ้นส่วนผลิตแพทย์  เหมือนมหาวิทยาลัยรังสิตจ าเป็นต้องมีโรงพยาบาลของ
รัฐเข้ามาท าข้อตกลงร่วมกัน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนมากกว่าท่ีจะไปเขียนนามธรรม
และไม่มีอะไรที่เป็นแนวทางไปปฏิบัติได ้ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขา ปิยะอัจฉริยะ มีข้อสังเกตว่า ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ บทบาทของ
ภาคเอกชนร่วมจัดการศึกษาตามความต้องการของตลาด ค าว่า “ตลาด” จะรวมถึงเด็กด้อยโอกาส 
เด็กเร่ร่อนหรือคุณแม่วัยใส เพราะกลุ่มเหล่านี้รัฐอาจถูกมองว่ามีจ านวนไม่มากพอท่ีจะลงทุน แต่ถ้า
ในด้านสิทธิของเด็กต้องการโอกาสในการศึกษาด้วย ท้ังนี้ค าว่า “ตลาด” จะแคบไปส าหรับความ
ต้องการของกลุ่มคนท่ีเกิดขึ้นตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  ซึ่งต้องอาศัยบทบาทของ
องค์กรสาธารณประโยชน์ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ฉะนั้นในมาตรการข้อ ๔.๒ ท่ี
เสนอว่า “...รัฐอาจร่วมลงทุนกับภาคเอกชนโดยให้ภาคเอกชนจัดตั้งเป็นสถานศึกษา...” เป็น
รูปแบบท่ีตั้งรับ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวไม่มีโอกาสมาเข้าโรงเรียนแน่นอน ดังนั้นจะต้องมีกระบวนการท่ีจะ
เข้าถึงโดยการจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ การส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยต้อง
คู่ขนานไปกับความสามารถในการอยูบ่นสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีทัดเทียมนานาประเทศด้วย  

 รองศาสตราจารย์อิสมาแอ อาลี มีความคิดเห็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑) ยุทธศาสตร์ท่ี ๕.๓ “สนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อเปิดสอนภาษาสากล...” 
ควรเพิ่มภาษาอาหรับด้วย เพราะภาษาอาหรับเป็นภาษาท่ีมีคนใช้มากพอสมควรในตะวันออก
กลาง ยุโรป อเมริกา จึงอยากให้มีการสนับสนุนอย่างชัดเจน ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการก าลังมีแผน
ท่ีจะเปิดศูนย์พัฒนาภาษาท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท้ังนี้ต้องการให้ศูนย์
ดังกล่าวสามารถเป็นศูนย์พัฒนาคนไทยในการใช้ภาษาอาหรับ รวมถึงภาษามลายู (Bahasa 
Melayu) ด้วย 



๑๔ 

 

 ๒) ควรมียุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนในเรื่องของโรงเรียนท่ีสอนศาสนาอย่างเดียว ควรมีการน า
ระบบการศึกษานอกโรงเรียนเข้ามาสอนในโรงเรียนเพื่อให้มีการเรียนรู้ภาษาไทยและระบบของ
การศึกษาไทย ซึ่งน่าจะมีประโยชน์ในการพัฒนาชาติต่อไป 

 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นางสาวสุวรรณี 
ค ามั่น)  เห็นด้วยกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-
๒๕๖๑)  สิ่งส าคัญคือการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาจะสามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้มาก และสามารถไปกระตุ้นการแข่งขันในเชิงคุณภาพการศึกษาอีกด้วย 
ท้ังนีม้ีความคิดเห็น ๔ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑) ควรทบทวนการก าหนดเป้าหมาย  โดยให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรไทยในอนาคต  
 ๒) ยุทธศาสตร์ควรมีความชัดเจน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในเรื่องกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น พ.ร.บ.ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน การลงทุนในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ (Public 
Private Partnership : PPP) เป็นต้น ซึ่งควรน ามาวิเคราะห์ และเพิ่มเติมมาตรการภายใต้
ยุทธศาสตรใ์หม้ีความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้ 
  ๒.๑) มาตรการ ๑.๓ “ให้มีการก าหนดวิธีการและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ในการจัดสัดส่วนผู้เรียนระหว่างภาครัฐและเอกชน...” ควรต้องระบุว่าแนว
ปฏิบัติคืออะไร  
  ๒.๒) เรื่องของการลงทุน เช่น การจัดตั้งสถานศึกษา ภาคเอกชนตั้งสถานศึกษา
แล้วภาครัฐท าอย่างไร รวมถึงการบริหารจัดการ ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 ๓) การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) ต้องทบทวนว่า  โรงเรียนเอกชน
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องอยู่ในกรอบของคุณวุฒิวิชาชีพ (NQF) ซึ่งเป็นกรอบใหญ่ของ
ประเทศด้วย  
 ๔) กลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ จะต้องมีฐานข้อมูลท่ีชัดเจนพอสมควรท่ีจะมาท า
แผนงาน/โครงการ เช่น ข้อมูลของสมศ.ในการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น ท้ังนี้ การท า
แผนปฏิบัติการต้องเน้นเฉพาะประเด็นส าคัญ คงไม่สามารถท าได้ทุกๆ  โครงการอย่างท่ีเสนอมา 

 ประธาน มีข้อสังเกตเพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา ๓ ประเด็น ดังนี้  
 ๑) ปัญหาใหญ่ท่ีสุดของการศึกษาไทยในขณะนี้คือ เรื่องคุณภาพการศึกษา ถ้าภาคเอกชน
เข้ามาร่วมหรือเป็นแกนน าในการพัฒนาการศึกษาต่อไปคุณภาพจะดีขึ้นหรือไม ่ 

๒) การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) แต่มีศักยภาพเพียงพอหรือไม่  
 ๓) สภาการศึกษาวางแผน แต่หน่วยปฏิบัติยอมรับหรือไม่และมีผู้ปฏิบัติหรือไม่ 
 



๑๕ 

 

 นายพนม พงษ์ไพบูลย์  เห็นด้วยกับการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยมีข้อสังเกตว่า บางเรื่องเป็นเรื่องท่ีส าคัญหากแต่ยังไม่ได้ถูกน ามากล่าวถึงไว้ใน
เอกสาร เช่น ค่าเล่าเรียน โดยมีความเห็นว่าควรจะเปิดเสรีในการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา ถ้าเกิด
ต้องการให้เกิดการแข่งขันจริง ก็ต้องให้เสรี หากภาคเอกชนคิดค่าเล่าเรียนแพงไป ประชาชนไม่มี
จ่าย ก็ไม่เลือกเข้าศึกษา แต่ถ้าเอกชนจัดการศึกษาดีก็มีสิทธิท่ีจะเก็บค่าเล่าเรียนสูงขึ้น จะได้มีเงิน
ส าหรับปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการครูเอกชนให้ดีขึ้น ส่วนเรื่องของการดูแลค่าเล่าเรียนท่ี
เหมาะสมจะต้องไม่ไปควบคุมมากเกินไป ซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการจ่ายเงินนอกระบบ 
(แปะ๊เจี๊ยะ) ด้วย 

 รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) มีความเห็นว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมี
ส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) เป็นนามธรรมมากเกินไป โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑) ควรเน้นให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการท่ีจะให้
การศึกษาได้อย่างไร เหตุผลคือสถานประกอบการจะมีความพร้อมในเรื่องดังต่อไปนี้ ๑) มี
เทคโนโลยีทันสมัยและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ๒) มีงบประมาณเพียงพอ ๓) มีผู้ฝึกงานเป็นมือ
อาชีพ ท้ังนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ให้ความคิดรวบยอดไว้ว่า การเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ ซึ่งทางการศึกษาน าไปประยุกต์ใช้คือ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีพูดกันมา
นานแล้ว แต่ได้ด าเนินการบ้างหรือไม่ ปัจจุบันประเทศไทยขาดการผลิตก าลังคนสายก าลังแรงงาน 
(Workforce) อย่างมาก และก าลังแรงงานก็ขาดทักษะความเป็นมืออาชีพ (Professional Skills) 
ด้วย นอกจากนี้ จากเอกสารเขียนว่า เมื่อสิ้นสุดแผนการศึกษาแห่งชาติคือ พ.ศ.๒๕๕๙ การพัฒนา
การศึกษาของประเทศ จะบรรลุดังนี้ ๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขนั้น เห็นว่า 
ความสุขเกิดขึ้นไดโ้ดยไม่ต้องศึกษา แต่อยากเห็นว่า “คนไทยคิดเป็น ตัดสินใจเป็น และท างานเป็น
ทีมเป็น” มากกว่า  
 ๒) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมหรือทางวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นแม่งานหลัก
ก่อน และต้องให้มีคุณภาพด้วย  

๓) ควรคิดยุทธศาสตร์ท่ีจะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น มาตรการลดหย่อนภาษี สิทธิประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้ สถานศึกษาต้องช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ท่ีมีคุณภาพท้ังทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพจึงจะสามารถท่ีจะ
ใช้กับตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้  

 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ชี้แจงว่า จากความคิดเห็นของกรรมการข้างต้น
อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอ านาจทางการศึกษาได้มีการพิจารณาแล้ว ดังนี้ 
 ๑) การก าหนดเป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ๖๕ : ๓๕ เหตุผล 
คือ ๑) ต้องการเอกภาพทางนโยบาย เพราะว่านโยบายของรัฐบาล คือ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
อย่างมีคุณภาพ โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล เป็นต้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวไม่ได้ไปเอื้อต่อการ



๑๖ 

 

แข่งขันให้ภาคเอกชนเข้ามาจัดการศึกษา ดังนั้นกุญแจส าคัญคือ การก าหนดเป้าหมายท่ีพอจะ
เปรียบเทียบว่าจะลงไปสู่ระดับใด เป็นเป้าหมายเท่าไร ซึ่งสัดส่วนผู้เรียนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน ๖๕ : ๓๕ เป็นความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แต่ยุทธศาสตร์ท่ีปรากฏในเอกสารการ
ประชุมจะให้มีการทบทวนเป้าหมายทุก ๒ ปี เหตุผลคือว่าเราอยากเห็นเรื่องของแผนท่ีตั้ง
สถานศึกษา (School Mapping) ซึ่งจะชี้ให้เห็นเรื่อง อุปสงค์และอุปทานท่ีตรงกัน และการเพิ่มใน
เรื่องของสถานภาพทางคุณภาพของโรงเรียนด้วย  
 ๒) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑-๓ เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน การให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงิน และการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งคณะอนุกรรมการจะน าข้อคิดเห็นของกรรมการ
ไปปรับปรุง ส าหรับยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เป็นเรื่องการเชิญภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา
โดยเฉพาะการรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีจะมีการไหลเวียนของแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 
(free flow skilled labor) ในปี ๒๐๑๘  ท้ังนี้ในส่วนของรูปธรรมกลไกส าคัญคือ แผนปฏิบัติการ
โดยให้สภาการศึกษาน าไปท าต่อ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ท่ีจะเขียนรายละเอียดท้ังหมดลงในยุทธศาสตร์ 
ฉะนั้นปัญหาในเรื่องแผนท่ีตั้งสถานศึกษา (School Mapping) กับเรื่องเป้าหมายเป็นเรื่องท่ีอยู่
ระหว่างการหารือ 
 ๓) เรื่องการอุดหนุนภาคเอกชนว่าจะเป็นอย่างไร จะเห็นว่าอนุกรรมการพยายามใช้ค าว่า 
“ขอรับเงินอุดหนุนให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” โดยเทียบเคียงการอุดหนุนสถานศึกษาของรัฐ 
ก็คือไม่เท่ากันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า ถ้าภาครัฐเห็นว่าเรื่องอาชีวศึกษาต้องการให้เอกชนเป็น
แกนน าก็อาจจะอุดหนุนมากกว่าของภาครัฐก็ได้ ซึ่งจะเป็นจุดท่ีต้องท าในรายละเอียดมากขึ้น 
 ท้ังนี้  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ คณะอนุกรรมการจะน าไปปรับปรุง
เพิ่มเติม ส าหรับในส่วนของแผนปฏิบัติการเห็นว่าต้องมีผู้ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาในรายละเอียด 
ซึ่งการท าแผนปฏิบัติการต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความเห็นว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
ลักษณะเหมือนแผนท่ัวไป เมื่อน าไปปฏิบัติจะเกิดผลกระทบสูงหรือไม่ ดังนั้นยุทธศาสตร์ต้องมี
ความท้าทายและต้องเขียนเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลของ
เอกชนควรมากกว่าร้อยละ ๗๐ และควรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเอกชน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น ท้ังนี้เห็นว่าการก าหนดเป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน ๖๕ : ๓๕ เห็นว่าไม่มีอะไรท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจะท าให้ไปถึงจุดนั้นได้ อยากให้
คณะกรรมการมีความกล้าท่ีจะเสนออย่างตรงประเด็นและชัดเจน   

 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  ชี้แจงว่า ประเด็นท่ีอนุกรรมการมีการพิจารณามากคือ
เรื่องเป้าหมายโดยหากเป็นแบบท่ีตั้งไว้จริง คานงัดส าคัญคือเรื่องระบบการเงินโดยมีกลไกส าคัญคือ
ระบบตลาดเสรีซึ่งผู้เรียนเป็นผู้เลือกบริการและเลือกคุณภาพ หากกรรมการเห็นชอบ (ร่าง) 
นโยบายดังกล่าว การปรับยุทธศาสตร์และการให้จุดเน้นของยุทธศาสตร์ท าได้แน่นอน แต่ปัญหา
ใหญ่คือเอกภาพทางความคิดและเอกภาพทางนโยบายและผู้สนับสนุนจากภาครัฐ  



๑๗ 

 

 ประธาน มีความเห็นว่า หากต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน  
โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพการศึกษา ต้องมียุทธศาสตร์ท่ีท้าทายพอท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และต้องมีการประสานกับหน่วยปฏิบัติให้ร่วมด าเนินการอย่างจริงจัง ดังนั้น หากภาคเอกชนจะเข้า
มามีส่วนร่วมจัดการศึกษาในสัดส่วนระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐเป็นร้อยละ ๒๐ : ๘๐  จะง่าย
ท่ีสุด หากสัดส่วนเป็น ๘๐ : ๒๐ ภาคเอกชนคงไม่มีก าลังพอ ซึ่งเป็นเรื่องต้องพิจารณาต่อว่าท าได้
หรือไม่ได้ ต้องใช้เงินเท่าไร และจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้เกิดความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาอย่างไร  

 กรรมการและเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาว 
สุทธาสินี วัชรบูล) เสนอว่า ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชน
ในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)  อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการจะน าไปปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมให้เป็นเชิงรุกและมีความท้าทายมากขึ้น และขอ
อนุญาตท่ีประชุมว่าเมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วขอเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
น าเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีได้ท า
หนังสือมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด าเนินการศึกษาเรื่องของเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลส าหรับสถานศึกษาเอกชน รวมท้ังให้พิจารณายุทธศาสตร์ในเรื่องของการท่ีจะ
ปรับด าเนินการมาตรการต่างๆให้ภาครัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้
ส านักงานสภาการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งสภาการศึกษาได้เสนอไป
เรียบร้อยแล้ว และสอดคล้องกับท่ีประชุมได้อภิปรายคือร้อยละ ๑๐๐ ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ท้ังนี้จะ
เพิ่มจากร้อยละ ๗๐ ๘๐ และ๙๐ ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ และปรับค่าใช้จ่าย เช่น ก่อนประถมศึกษาจาก 
๖,๙๐๐ บาท เป็น ๑๔,๐๐๐ บาท เป็นต้น จากงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จะต้องผนวกกับเรื่องมาตรการส่งเสริมเอกชน ดังนั้นค่าใช้จ่ายรายบุคคลท่ีเสนอไปแล้วผนวกกับ 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา เป็นเสมือนสัญญาท่ีจะท าให้
ภาคเอกชนรับผิดชอบการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยให้ภาครัฐเข้ามา
ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุน  

 นายสุวัฒน์ เงินฉ่ า มีความเห็นว่า แม้กรรมการฯ ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยในหลักการแต่
คณะอนุกรรมการต้องน ากลับไปปรับปรุงยุทธศาสตร์และเป้าหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น 
การก าหนดสัดส่วนผู้เรียนระหว่างภาครัฐและเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาเป็น 
๖๕ : ๓๕ ภายใน ๕-๑๐ ปี เพราะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษาเอกชนยังต่ า
มากเพียงร้อยละ ๒๐  

 



๑๘ 

 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความเห็นว่า เมื่อคณะอนุกรรมการน า
กลับไปปรับปรุงยุทธศาสตร์และเป้าหมายให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมแล้ว 
ควรน ากลับเข้าท่ีประชุมอีกครั้ง ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้แทน
ภาคเอกชนท่ีจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วย  

 ประธาน สรุปว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา ควร
ปรับปรุงแก้ไขและท ามาตรการต่างๆ ให้ชัดเจน หลังจากได้ข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมแล้ว และ
น าเสนอต่อสภาการศึกษาอีกครั้ง กระทรวงศึกษาธิการต้องผนึกก าลังกัน และคิดว่าจะต้องเปลี่ยน
ให้ได้ท้ังฝ่ายวางแผนและฝ่ายปฏิบัติ ซึ่งจะใช้เวลานานเท่าไรไม่ส าคัญ  ถ้าเป็นความคิดเห็นส่วน
ใหญก่็จะสามารถท าได้และจะท าอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคุณภาพได้อย่างชัดเจน  

มติที่ประชุม  

 ท่ีประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๖๑) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาน ากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และให้น าเสนอ
ต่อสภาการศึกษาอีกครั้งก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒  : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่ 
 เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)  

นายสุวัฒน์ เงินฉ่ า อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
น าเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) รายละเอียดดังนี้  

 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นท่ีและ
สถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)  จัดท าขึ้นโดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากรายงานการวิจัยของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รายงานการวิจัยเรื่อง ข้อเสนอ
ทางเลือกระบบของการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสุขภาวะปี ๒๕๕๓ โดยวรากรณ์ สามโกเศศ 
และคณะ นอกจากนั้นคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอ านาจทางการศึกษาได้
แต่งตั้งคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อไปศึกษารายละเอียดในเชิงลึก โดยในการศึกษาดังกล่าวได้เชิญ
ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
แนวทางและความเป็นไปได้ในการน าร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติรวมหลายครั้ง  มีผล
การด าเนินงานสรุปได้ดังนี้  

 



๑๙ 

 

 สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่าประเทศไทยมีเขตพื้นท่ีการศึกษารวมท้ังสิ้น ๒๒๕ เขต แบ่งเป็นเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขต และเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต มีโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน ๓๑,๕๐๘ โรง ซึ่งรวมท้ังโรงเรียนขนาดเล็กท่ี
มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนลงมา และโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๒,๕๐๐ 
คนขึ้นไป นอกจากนั้นตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการมอบอ านาจไป
ยังเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงหลายเรื่อง รวมท้ังการกระจายอ านาจ ท่ีเป็นไปตามบทบัญญัติใน
กฎหมาย เพื่อให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ในหลายเรื่อง มีการ
จัดท ากฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๙ ท่ีก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารท่ัวไป มีการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสถานศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีสถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองท้ังในระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประมาณร้อยละ ๘๑-๘๒  ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีสถานศึกษาท่ียัง
ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพเหลืออีกเป็นจ านวนมาก 
 ปัญหาอุปสรรคในการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่ เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา เช่น ความไม่พร้อมด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือการ
ปฏิบัติงานและงบประมาณ ความไม่พร้อมของผู้กระจายอ านาจแต่ละระดับ ความไม่พร้อมของ
ผู้รับการกระจายอ านาจท่ียังขาดความรู้ ทักษะ เจตคติทางบวก และสมรรถนะในการบริหาร
จัดการแบบกระจายอ านาจ พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารทุกระดับยังไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรม
การท างานแบบมีส่วนร่วม บริบทแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีไม่เอื้อต่อการท างานแบบมีส่วนร่วม 
ความไม่ต่อเนื่องในการบริหารท าให้การปฏิบัติไม่เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม วัฒนธรรมและค่านิยม
ขององค์กรท่ีบริหารจัดการแบบรวมศูนย์อ านาจมาเป็นระยะเวลายาวนาน   การบริหารของ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
องค์คณะบุคคลและผู้บริหารแต่ละระดับขาดประสิทธิภาพ และไม่ให้ความส าคัญกับระบบการ
นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผล  

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาจึงได้เสนอ (ร่าง)ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการการศึกษาสู่เขตพื้นท่ีและสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายท่ีส าคัญ คือ กระจายอ านาจและ
หน้าท่ีไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามากขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งและเตรียม
ความพร้อมให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  



๒๐ 

 

 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารการจัดการการศึกษาสู่เขตพื้นท่ีและ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) การกระจายอ านาจและหน้าท่ีตามศักยภาพ
และความพร้อม ๒) การสร้าง การพัฒนา และการเสริมสมรรถนะ ศักยภาพของผู้บริหาร ๓) การ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เพื่อเอื้อต่อความเป็นนิติบุคคลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา ๔) 
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกสังกัด ๕) การจัดสรรงบประมาณโดยยึดท้ังพื้นท่ี และยึดวัตถุประสงค์เฉพาะเป็น
หลัก และ๖) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเขตพื้นที่ในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาและหน่วยงาน
อื่นจัดและร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) น าเสนอมาตรการในการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ท้ัง ๖ ยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๑ การกระจายอ านาจและหน้า ท่ีตามศักยภาพและความพร้อม 
ประกอบด้วย ๖ มาตรการ คือ ๑) ให้มีการจัดกลุ่มและประเภทเขตพื้นท่ีการศึกษาตามศักยภาพ
และตามระดับการศึกษาท่ีรับผิดชอบของเขตพื้นท่ีการศึกษา ๒) ให้มีการจัดท าแผนขับเคลื่อนการ
กระจายอ านาจท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไปแบบขั้นบันได โดยค านึงถึง
ศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา และเสนอให้มีการจัดกลุ่มสถานศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม คือ
สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุด มาก ปานกลางและสถานศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมและดูแล
เป็นพิเศษ พร้อมท้ังให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในการด าเนินการและการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับ
สถานศึกษาแต่ละกลุ่ม ๓) ให้มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินความพร้อมและศักยภาพท่ีชัดเจน
เพื่อแบ่งกลุ่มเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ๔) ให้มีแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาวส่งเสริม
สถานศึกษาท่ีต้องให้การดูแลส่งเสริมเป็นพิเศษ ๕) ให้มีการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ การส่งเสริมสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีท่ีมีการปฏิบัติงานดีเด่น 
(best practice) ให้ขยายผลต่อไป และ ๖) ให้มีบุคลากรสนับสนุนการสอนในสถานศึกษาอย่าง
พอเพียงเหมาะสม  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้าง การพัฒนา และการเสริมสมรรถนะ ศักยภาพของผู้บริหาร 
ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ดังนี้ ๑) ให้มีการคัดสรรผู้บริหารด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้ได้คน
ดี คนเก่งเข้ามาปฏิบัติงาน ๒) ให้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับหลักการ
กระจายอ านาจ ความก้าวหน้าทางอาชีพและระบบการจูงใจ ๓) ให้มีแผนพัฒนาภาวะผู้น า ท้ังทาง
ช่องทางปกติและกลไกการสนับสนุนด้วยช่องทางพิเศษตามกลุ่มศักยภาพของสถานศึกษาด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย และ ๔) ให้มีระบบจูงใจและความก้าวหน้าเป็นพิเศษส าหรับผู้บริหารท่ีผ่าน
การประเมินตามระบบสัญญาท่ีบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เพื่อเอื้อต่อความเป็นนิติบุคคลและความ
เป็นอิสระของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ดังนี้ ๑) ให้มีการเร่งทบทวนและปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท้ังวิธีการได้มา องค์ประกอบอ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ ๒) ปรับปรุงแก้ไข



๒๑ 

 

กฎหมายและระเบียบการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มการ
บริหารการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ดังนี้  ๑) ให้มีการจัดท าแผน
บูรณาการเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อการบริหารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ ๒) ให้มีหน่วยงานกลางด้านการนิเทศและสร้างเครือข่ายศึกษานิเทศก์พร้อมท้ัง
ให้มีอตัราก าลังและทรัพยากรในการปฏิบัติงานด้านนิเทศ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การจัดสรรงบประมาณโดยยึดท้ังพื้นท่ี และยึดวัตถุประสงค์เฉพาะเป็น
หลัก ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ดังนี้ ๑) ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึงลักษณะ
การท างานและความต้องการจ าเป็นของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาแต่ละกลุ่ม และภาระ
งานท่ีจ าเป็นท้ัง ๔ ด้าน โดยจัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ
ตามปกติ และเพื่อปรับปรุงแก้ไขรวมท้ังพัฒนางานตามนโยบายเฉพาะ จัดสรรงบประมาณให้
สถานศึกษาในลักษณะงบอุดหนุนรายหัวให้เหมาะกับสภาวะทางเศรษฐกิจส าหรับผู้ เรียนตามปกติ 
และงบอุดหนุนรายหัวส าหรับผู้เรียนกลุ่มด้อยโอกาส จัดสรรงบอุดหนุนรายหัวและทรัพยากร
เพิ่มเติมผู้มีความสามารถพิเศษ  ๒) ให้มีระบบการติดตามประเมินผลด้านงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ ๓) จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนการ
กระจายอ านาจและการจัดการสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเขตพื้นท่ี
และสถานศึกษา และ ๔) ให้จัดสรรงบประมาณให้กับเขตพื้นท่ีการศึกษาในการนิเทศ และการให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สถานศึกษาทุกสังกัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งของเขตพื้นท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นจัดและร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย ๒ 
มาตรการ ดังนี้  ๑) ให้เขตพื้นท่ีการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นส ารวจแหล่งเรียนรู้
ในพื้นท่ี รวมท้ังพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลายให้กระจายอย่างท่ัวถึง และ ๒) ให้เขตพื้นท่ี
การศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยร่วมมือกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ รวมท้ังสถาบันสังคมอื่นในการประสานสนับสนุน และให้
ค าแนะน าการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาการ 

 กลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  
๑) จัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับข้อเสนอยุทธศาสตร์ฯ โดยด าเนินการร่วมกัน

ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
๒) ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นศูนย์เฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ขับเคลื่อนข้อเสนอยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  

๓) ส ารวจและจัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาในทุกสังกัด  



๒๒ 

 

๔) ด าเนินโครงการน าร่องโดยความร่วมมือระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษากับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกภาครัฐ 

๕)  พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น  
๖) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของท้องถิ่น พัฒนาความรู้ถิ่นฐานบ้านเกิด  
๗) จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผนอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการ

ด าเนินงาน 
๘) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามข้อเสนอยุทธศาสตร์ฯ และทบทวน

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการทุก ๒ ปี และน าเสนอต่อสภาการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

๙) จัดให้มีกลไกประสานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง 
๑๐) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และท าความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อเสนอยุทธศาสตร์ฯ และการ

น าสู่การปฏิบัติ ให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ท้ังนี้ ในแต่ละยุทธศาสตร์และมาตรการได้ก าหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมไว้แล้ว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) และให้
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
การพิจารณา 

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการอภิปราย ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้  

ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ มีความเห็นว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาสูเ่ขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ยังไม่ชัดเจนในระดับ
อาชีวศึกษา โดยปัญหาท่ีพบในปัจจุบันคือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลัก
แห่งเดียวท่ียังไม่มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา ยังรวมอ านาจ
ทุกอย่างไว้ท่ีส่วนกลาง ท้ังเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารงานบุคคล การบริหารหลักสูตร และ
การบริหารงบประมาณ คณะผู้จัดท ายุทธศาสตร์จึงควรแยกการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาให้ชัดเจนในทุกระดับท้ังระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการ
อุดมศึกษา เพื่อให้เห็นสภาพปัจจุบันปัญหาได้อย่างชัดเจน ซึ่งน่าจะเกิดผลดีกว่าการน าเสนอ
ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่ เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาแบบภาพรวมในลักษณะเช่นนี้ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์  มีความเห็นว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เป็นเรื่องท่ีมี
ความส าคัญและสามารถน าการศึกษาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศได้ ท้ังนี้มีความเห็นว่า



๒๓ 

 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด รวมท้ังกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เป็นเรื่องท่ีมี
ความจ าเป็นและต้องยอมรับว่าเป็นระบบใหญ่ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายเกินกว่าท่ีจะพิจารณา
ในเวลาท่ีเหลือน้อยในการประชุมครั้งนี ้เพราะการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
สู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา แม้จะมีบทบัญญัติในกฎหมายและได้น าไปสู่การปฏิบัติแล้ว 
แต่ไม่ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าท่ีควร เพราะมีนโยบายทางการเมืองให้เขตพื้นท่ีการศึกษาต้อง
ปฏิบัติตามเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณายุทธศาสตร์ดังกล่าวมากพอสมควร   

ตามท่ีมีมาตรการให้จัดกลุ่มส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามความแตกต่างด้านศักยภาพ
และสมรรถนะ และให้มีการจัดสถานศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม คือสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุด 
พร้อมมาก พร้อมปานกลาง และสถานศึกษาท่ีต้องการดูแลส่งเสริมเป็นพิเศษ คงไม่สามารถปฏิบัติ
ได้จริงตามท่ีก าหนด เนื่องจากมีกฎระเบียบท่ีเข้มงวดของกระทรวงศึกษาธิการท่ีท าให้ความ
เข้มแข็งในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีและสถานศึกษายากท่ีจะเป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมมาก
ท่ีสุด หรือเป็นสถานศึกษาท่ีมีความเป็นอิสระภายใต้การก ากับของรัฐ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจน 
การคัดสรรผู้บริหารก็ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างยุติธรรม การส่งเสริมความเข้มแข็งของเขต
พื้นท่ีการศึกษา จึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญและมีเรื่องท่ีต้องปฏิบัติอีกมาก   

ดังนั้น คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอ านาจทางการศึกษาควรน าร่าง
ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่ เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาไปพิจารณาในรายละเอียดและปรับแก้ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
กรรมการ และน ากลับมาเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งต่อไป  

นายสมหมาย ปาริจฉัตต์  มีความเห็นว่าปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดของการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา คือวิธีการท่ีจะท าให้เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง โดยสาเหตุท่ีท าให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
ขาดความเข้มแข็ง ส่วนหนึ่งเกิดจากระบบและกฎระเบียบท่ีเป็นปัญหา อีกส่วนหนึ่งคือพฤติกรรม
ของคน โดยในรายงานนี้ระบุไว้ชัดเจนว่ายังมีพฤติกรรมการบริหารแบบรวบอ านาจ และยังไม่เกิด
วัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม  ท้ังนี้ในภาพรวมเห็นว่ายุทธศาสตร์ท้ัง ๖ ยุทธศาสตร์มีความ
เป็นไปได้ แต่ยังไม่ชัดเจน จึงควรแยกยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนระหว่างการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นท่ีการศึกษากับยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เนื่องจากมีปัจจัยท่ีแตกต่างกัน โดยการกระจายอ านาจให้เขตพื้นท่ี
การศึกษามีส่วนท่ีเกี่ยวข้องคือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กัน ท้ังนี้หากเน้นไปท่ีสถานศึกษา 
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องคือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา  
 ประเด็นหนึ่งท่ีเป็นปัญหาส าคัญมาโดยตลอดคือความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษากับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษาท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในขณะท่ี



๒๔ 

 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ให้ความสนใจเรื่องดังกล่าว ท าหน้าท่ี
ด าเนินการเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายและเรื่องอื่นๆในทิศทางท่ีแตกต่างกัน  และปัจจุบันส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาไม่ได้กระจายอ านาจให้คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามท่ีควรจะเป็น จึงควร
ส่งเสริมให้มีท างานแบบมีส่วนร่วม กล้าท่ีจะกระจายอ านาจออกไปมากขึ้น เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
การท างานแบบมีส่วนร่วม  ท้ังนี้มีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีในหลายจังหวัด 
เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี นครสวรรค์ และนครศรีธรรมราช  หากผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามี
ความเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีการกระจายอ านาจ รวมท้ังมีการ
ประสานงานท่ีดี จะท าให้เขตพื้นท่ีการศึกษามีความเข้มแข็ง ดังนั้นจึงควรสนับสนุนผู้อ านวยการ
เขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีความเข้มแข็งและให้ความส าคัญระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษากับ
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยปฏิบัติงานให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และควรมีการแยกกลุ่มท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษากับระดับ
สถานศึกษาให้มีความชัดเจน เพราะบางเขตพื้นท่ีการศึกษามีผู้ช่วยหรือรองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ี
การศึกษาจ านวนมากถึง  ๑๐ คน  

นายสงขลา วิชัยขัทคะ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สนับสนุนความคิดเห็นว่า
ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ โดย
รายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์สามารถน าไปจัดท าแผนได้มาก ท้ังนี้หัวใจส าคัญของการปฏิรูป
การศึกษาครั้งแรกเมื่อ ๑๐ ปีท่ีผ่านมาคือการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
กฎหมายก าหนดให้มกีารกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา และให้ออกกฎกระทรวง
เพื่อท าแผนการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา แต่ ณ ปัจจุบันการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษายังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการยังคงหวง
อ านาจ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิรูปการศึกษา  ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาท่ีน าเสนอท้ัง ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ และหากสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงจะท าให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ รวมท้ังควรมีวิธีการบริหารจัดการและ
มีแผนการกระจายอ านาจท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการจัดสรรงบประมาณโดยยึดท้ังพื้นท่ีและ
วัตถุประสงค์เฉพาะ และน าไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป   
 นอกจากนี้ เนื่องจากมีเวลาท่ีค่อนข้างจ ากัดในการพิจารณาระเบียบวาระท่ีเป็นเรื่องส าคัญ
เช่นนี้  ในฐานะนักกฎหมายขอให้ไปพิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๑  ว่าด้วยเรื่องห้ามการ
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การอนุมัติงบประมาณ รวมถึงการใช้บุคลากรภาครัฐในการหาเสียง 
หากเห็นชอบให้น าระเบียบวาระนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเพื่อพิจารณาจะก่อให้เกิด
ปัญหา และนับเป็นการผลักภาระให้รัฐบาล จึงควรน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อพิจารณา 
เพราะเป็นเรื่องนโยบายและผูกพันกับรัฐบาล  

นายอ าพล จินดาวัฒนะ เห็นด้วยว่าระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ และหาก
พิจารณาเรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามเนื้อหารายละเอียดใน



๒๕ 

 

เอกสาร พบว่าส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการกระจายอ านาจหน้าท่ีไปให้เขตพื้นท่ีการศึกษา  ซึ่งโดยแท้จริง
แล้วเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังหมดคือกลไกของรัฐ หากเป็นการกระจายอ านาจกันเองระหว่างเขต
พื้นท่ีการศึกษาโดยมีคณะกรรมการเข้าไปร่วมด าเนินการ นับเป็นการมีส่วนร่วมแบบผิวเผิน และมี
ความเห็นว่าคณะกรรมการสภาการศึกษาควรพิจารณายุทธศาสตร์ท่ีส าคัญกว่ายุทธศาสตร์การ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เพราะขณะนี้ประเทศไทยอยู่ใน
ภาวะท่ีถูกเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปโครงสร้างและกลไก คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ไทยท่ีมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานได้ก าหนดทิศทางการลดอ านาจรัฐ เพิ่มอ านาจ
ประชาชนไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการสภาการศึกษาในฐานะเป็นองค์คณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ี
พิจารณาเรื่องนโยบายการศึกษา ต้องพิจารณาทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องสัมพันธ์นโยบาย
ปฏิรูปประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นกลไกหลักของรัฐในการก ากับดูแลการศึกษา 
โดยหน้าท่ีท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การก ากับดูแลมาตรฐานและสนับสนุนการประเมินติดตาม
ผลและการพัฒนา แต่ในอดีตเป็นเวลากว่า ๑๐๐ ปีท่ีผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดการ
การศึกษาเอง และมีความเห็นว่าระเบียบวาระเรื่องการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน าเสนอในการประชุมครั้งท่ีผ่านมา ควรผนวกรวมเรื่องยุทธศาสตร์การ
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไว้เป็นเรื่องเดียวกัน 
เพื่อให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องสัมพันธ์กันและท าให้เกิดพลังมากยิ่งขึ้น  
 นอกจากนั้น ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ  ๑) ก่อน
วัยเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ๒) อาชีวศึกษา และ ๓) การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  การ
เอาค าใหญ่มารวมกัน จะท าให้พิจารณาเป้าหมายการศึกษาไม่ถูกต้อง เพราะพิจารณาได้ไม่
ละเอียดลึกซึ้งพอ ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดการศึกษาเองโดยจะด าเนินการในลักษณะ
ราชการต่อไป หรือด าเนินการในลักษณะสถานศึกษาในก ากับของรัฐ (autonomous) รวมท้ัง
ท้องถิ่น ชุมชน จะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร ซึ่งหากน าตรงนี้ไปประกอบกันจะเป็น ๓ มิติ การให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเอกชนมีการด าเนินงาน ๒ รูปแบบคือ เอกชนท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 
(non-profit)  กับเอกชนท่ีแสวงหาผลก าไร (profit)  ดังนั้นหากเอามาประกอบกัน จะพบว่า
สถานศึกษาและการจัดการศึกษาแต่ละระดับไม่ได้มีสัดส่วนตายตัว เมื่อพิจารณาเรื่องการกระจาย
อ านาจการจัดการศึกษา หากให้สถานศึกษาท่ีเป็นของรัฐลดความเป็นราชการออกไป บริหารอย่าง
เป็นอิสระ  เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ควรส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นมาก ๆ
กระทรวงศึกษาธิการจะต้องไม่ให้โรงเรียนเป็นราชการ และอีก ๕-๑๐ ปีข้างหน้า โรงเรียนจะมี
ความเป็นอิสระมากขึ้น ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาระดับต่างๆ จะต้องมีการก าหนดสัดส่วน
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนด้วย ดังนั้นจึงควรจัดท าเอกสารเรื่อง
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยรวมเป็นชุดเดียว ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัด
การศึกษาเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญมากกว่าการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เพราะเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นกลไกการบริหารของ



๒๖ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ และจะมีบทบาทหน้าท่ีอื่น ท่ีไม่ใช่เรื่องการโยกย้ายบุคลากร หรือการเลื่อน
ระดับ  

 นายประทีป วีระพัฒนนิรันดร์  เห็นว่ายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัด
การศึกษากับยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาควรเป็นเรื่องเดียวกัน การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น
สามัญศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในแต่ละระดับมีความแตกต่างกัน หากพิจารณาการ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาท่ีควรจะเป็น และเป็นประโยชน์ส าหรับประเทศไทย ต้องระบุให้
ชัดเจนว่าการจัดการศึกษาภาคบังคับ ควรเป็นบทบาทของท้องถิ่นหรือชุมชน ต้องพิจารณาเรื่อง
งบประมาณให้ชัดเจน การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต้องก าหนดให้ชัดเจนว่า
จะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภาคบังคับในสัดส่วนเท่าไร  ควรพิจารณาทิศทาง
หลักให้ชัดเจนก่อนจะมาพิจารณาเรื่องเล็กและเป็นการแก้ปัญหาแบบแยกส่วน 

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่า
หลักการในการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา คณะผู้ด าเนินการร่าง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ ได้พิจารณามาอย่างดี นับเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี การ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ  วิชาการ งบประมาณ และบุคลากร  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น การปฏิรูปการศึกษาด าเนินการผ่าน
มา ๑๐ ปี แต่การกระจายอ านาจ ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม  โดยแท้จริงส่วนกลางไม่ได้มีเจตนาท่ี
จะยึดอ านาจหรือกุมอ านาจไว้ แต่มีข้อจ ากัดเรื่องระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท้ังเรื่อง
ระเบียบบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณและวิชาการ ทุกเรื่องใช้
ระเบียบแบบแผนชุดเดียวกันท้ังประเทศ หลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรแกนกลาง งบประมาณต้องมี
สูตรในการจัดสรรสูตรเดียวใช้ได้ท่ัวประเทศ (one size fit all) ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ในเมืองหรือในชนบท บุคลากรใช้กฎระเบียบของคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เหล่านี้ล้วนเป็นข้อจ ากัด ดังนั้นการกระจายอ านาจการ
จัดการศึกษาจะใช ้๓ เรื่องนี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนไปสู่คุณภาพและเป้าหมาย  

นอกจากนั้น ยังสนับสนุนเรื่องความจ าเป็นในการแยกระหว่างมาตรการท่ีจะน าไปใช้กับ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา คงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะใช้มาตรการเดียวกัน ควรพิจารณาเป็นราย
โรงเรียน เพราะโรงเรียนคือหน่วยท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การกระจายอ านาจมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ต้องพิจารณาความพร้อมและศักยภาพของโรงเรียน  เพราะ
โรงเรียนแต่ละแห่งมีบริบทด้านศักยภาพความพร้อมและความเป็นอิสระท่ีแตกต่างกัน ควรมีการ
สร้างเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน เพื่อเอื้อต่อการใช้ศักยภาพให้เกิดประโยชน์ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเคยพิจารณาเสนอให้จัดท ากฎกติกาชุดท่ี ๒ เพื่อเป็นกฎกติกา
ท่ีผ่อนคลาย อะไรท่ีตึงเกินไปเรื่องบุคลากร งบประมาณ หรือวิชาการ ก็ปรับเป็นกฎกติกาท่ี ๒  
โดยโรงเรียนนิติบุคคลเป็นกรณีหนึ่งท่ีจะผ่อนคลายเพื่อให้โรงเรียนท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อม



๒๗ 

 

สามารถบริหารงานอย่างเป็นอิสระ ขอฝากให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจาย
อ านาจทางการศึกษาไปพิจารณากฎกติกาชุดท่ี ๒ ต่อไปด้วย   
 อีกส่วนหนึ่งคือเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยท่ีก ากับดูแลและติดตามประเมินผลเพื่อ
ส่งเสริมให้โรงเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เจตนารมณ์ของการออกแบบเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพื่อก ากับดูแลสถานศึกษาในพื้นท่ี ให้เป็นเขตท่ีบริหารการศึกษาแบบไม่มีรั้วในทุกระดับ 
(comprehensive education system) ดังนั้นจึงต้องหาวิธีการด าเนินการ เช่น การบริหาร
งบประมาณ ในอนาคตควรมีสูตรการจัดสรรงบประมาณท่ีแตกต่างกันในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา 
อาจแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) งบประมาณท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขตได้รับ (basic grant) ซี่ง
ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดงบบริหารให้กับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประมาณปีละ ๕ ล้านบาท  โดยทุกเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับเท่ากันหมด ๒) งบในการลดความ
เหลื่อมล้ า (equalization grant) เพราะเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่ละเขตอยู่ในบริบทและมีความขาด
แคลนท่ีแตกต่างกัน จึงควรก าหนดสูตรท่ีคิดค านวณเพื่อลดความเหลื่อมล้ า ตัวอย่างเช่น จังหวัด
แม่ฮ่องสอนเขต ๒ เขต ๑ มีบุคลากรครูย้ายออกจากพื้นท่ีตลอดเวลา เนื่องจากไม่สามารถจูงใจ
บุคลากรให้เข้ามาเป็นครูอยู่ได้นาน เพราะค่าใช้จ่ายสูง รัฐจึงควรให้เงินสนับสนุนเพิ่มเพื่อให้
แม่ฮ่องสอนสามารถบริหารงานแบบดึงดูดบุคลากรจากท่ีอื่นเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีให้มากขึ้น  และ ๓) 
งบแลกเป้า (compensation) เป็นงบเชิงรุก คือกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐบาลมีงบเชิงรุกท่ี
สามารถตอบสนองประโยชน์และนโยบายของรัฐในเชิงคุณภาพ เช่น การท่ีจะท าให้เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เรื่องภาษา เรื่องอาชีพท่ีจะเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา เป็นต้น  ดังนั้นเขตพื้นท่ีการศึกษาใด
ท่ีมีข้อเสนอท่ีดีขอให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา โดยอาจน ามาเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา หากเป็นข้อเสนอท่ีดีและมีเหตุผลท่ีเหมาะสมก็
จะอนุมัติงบประมาณไปด าเนินการ เพื่อความคล่องตัวด้านงบประมาณ และสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  มีความเห็นว่ายุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาควรมุ่งเน้นไปที่สถานศึกษาเป็นหลัก ควรแยกยุทธศาสตร์การกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาไว้เป็นเพียงยุทธศาสตร์ และควร
สนับสนุนและผลักดันโรงเรียนท่ีมีความพร้อมให้เป็นนิติบุคคลท่ีสมบูรณ์  มีอิสระในการบริหาร
จัดการ รวมท้ังต้องพยายามให้สถานศึกษามีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่น โดยมีตัวอย่างของ
สถานศึกษาท่ีท างานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นได้ดีคือ เสอเพลอโมเดล สนับสนุนให้สถานศึกษา
สามารถบูรณาการทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น โดยเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าไปช่วยให้สถานศึกษา
สามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โจทย์ท่ีชัดเจนคือกระจายอ านาจการจัดการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาได้ปลดปล่อยศักยภาพให้ได้มากท่ีสุด ท่ามกลางการตอบสนองของชุมชนและ
ท้องถิ่นและให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนท้องถิ่น และท าให้สถานศึกษาท่ีมีความ
พร้อมเป็นอิสระใหไ้ด้มากท่ีสุด   



๒๘ 

 

ส่วนเรื่องคนพิการ ขณะนี้มีส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีเหมือน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่เนื่องจากสังกัดส่วนกลาง จึงไม่มีศึกษานิเทศก์ และไม่ได้รับ
งบประมาณเหมือนท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขตได้รับ (basic grant) จ านวนปีละ ๕ ล้านบาท 
ดังนั้นควรก าหนดค านิยามค าว่าเขตพื้นท่ีการศึกษากับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้ชัด 
เพราะส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษท าหน้าท่ีเหมือนเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดูแลศูนย์การศึกษา
พิเศษ ดังนั้นโรงเรียนของคนพิการควรจะมีเขตท่ีมีศึกษานิเทศก์ มีงบประมาณมาพัฒนาเรื่อง
วิชาการเหมือนโรงเรียนท่ีสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา และควรสนับสนุนงบประมาณมากกว่าเขต
พื้นท่ีการศึกษา  เพราะขณะนี้ไม่ได้ดูแลเฉพาะคนพิการเท่านั้น ยังดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสคือ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ด้วย  

นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ มีความเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติ ท่ีด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาว่าปัญหาท่ีแท้จริงคือคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันท่ีถดถอยลง การท าให้เกิดคุณภาพ
การศึกษาต้องพิจารณาหลายแนวทาง การแยกให้มีเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานับเป็น
จุดเร่ิมต้นและให้โอกาสกับโรงเรียนมัธยมศึกษาได้พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น   

จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่าปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  
พื้นฐานจ านวน ๓๑,๕๐๘ โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน ๒,๓๖๒ โรงเรียน ท่ีเหลือ
เป็นโรงเรียนประถมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มท่ี ๑) กลุ่ม ๕๐๐ เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล หมายถึงโรงเรียนท่ีมีความพร้อม ท้ังเรื่องอาคารสถานท่ี บุคลากร งบประมาณ เป็น
โรงเรียนประถมศึกษาจ านวนประมาณ ๑๐๐ โรงเศษ และโรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน ๓๐๐ โรง
เศษ กลุ่มท่ี ๒) โรงเรียนในฝันเดิม ซึ่งขณะนี้แปรสภาพเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านจ านวน ๒,๕๐๐ 
โรงเรียน อยู่ตามอ าเภอต่างๆ ท่ัวประเทศ กลุ่มท่ี ๓) โรงเรียนดีประจ าต าบล มี ๗,๐๐๐ โรงเรียน 
และ กลุ่มท่ี ๔) โรงเรียนท่ีมีนักเรียนจ านวนต่ ากว่า ๑๐๐ คนลงมา มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจ านวนประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ คน จากการปฏิบัติงานพบปัญหาอุปสรรคและสิ่งท่ีท าให้
ไม่สามารถพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกันได้ โดยพิจารณาจากโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์  โรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  โรงเรียนโครงการ
พิเศษ เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษก โรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงในระดับ top ten ของประเทศ เช่น 
โรงเรียนสวนกุหลาบ และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนจ านวนไม่ถึง ๕๐ คนหรือ ๓๐ คน แต่เรา
ใช้มาตรฐานหรือกฎหมายเดียวกัน แม้ว่าบางโรงเรียนจะมีทรัพยากรท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษา 
แต่ก็ไม่สามารถบริหารจัดการได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ  

ดังนั้น สิ่งท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญคือกฎระเบียบ เพราะไม่สามารถออกจากระเบียบ
กติกาได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงบประมาณ ต้องยึดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น มีผู้บริจาคเงินให้เป็นรายได้สถานศึกษา สมมุติว่า ๓ ล้านบาท หาก
โรงเรียนรับแล้วออกใบเสร็จรับเงินให้ก็สามารถด าเนินการได้ แต่ระเบียบก าหนดว่าหากโรงเรียน
ต้องสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น สร้างเรือนเอนกประสงค์ มูลค่า ๓ ล้านบาท จ าเป็นต้องออกประกาศ 
ตามระเบียบคือต้องประกาศให้รับทราบโดยท่ัวกันท้ังประเทศ ซึ่งไม่สามารถเกิดคุณภาพได้  



๒๙ 

 

จากการท่ีได้ร่วมท างานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ท าการวิจัย 
และท าการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคละ ๖ 
โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนประถม ๓ โรง โรงเรียนมัธยมศึกษา ๓ โรง รวมท้ังหมด ๒๔ โรง  โดยมี
เป้าหมายให้โรงเรียนท้ัง ๒๔ โรง เป็นโรงเรียนน าร่อง โดยอิงรูปแบบของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ซึ่งก าลังก้าวไปสู่โรงเรียนนิติบุคคลเพื่อรองรับการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา ท้ังนี้
ได้มีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายให้ค าแนะน าว่า ไม่สามารถจะแก้กฎกติกาในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้  แต่สิ่งท่ีเหมาะสมคือ การแสดงให้เห็นการทดสอบโดยการน า
ร่อง หากทางสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบก็จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อเป็นมติ
คณะรัฐมนตรีแล้วจะออกไปตราเป็นระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เสมือนให้โรงเรียนเหล่านี้
ออกมาจากพื้นท่ี ออกมาเป็นโรงเรียนน าร่องซึ่งจะสามารถด าเนินการได้ในระดับหนึ่ง เห็นได้ว่าสิ่ง
ท่ีเป็นอุปสรรคส าคัญคือกฎกติกา แต่หากเป็นกรณีโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษหรือเป็นโรงเรียน
น าร่อง นักกฎหมายแนะน าว่าสามารถด าเนินการได้   

 นายสุวัฒน์ เงินฉ่ า สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมได้ ดังนี้ 
๑) ท่ีประชุมเสนอให้แยกยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา

สู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเป็นกลุ่มตามระดับการศึกษา เพื่อท าให้สามารถมองเห็น
ความเชื่อมโยงในเชิงบูรณาการ ซึ่งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาจะน ากลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึง่  

๒) ท่ีประชุมเสนอให้แยกระหว่างยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษากับยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาสถานศึกษา เพื่อให้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษามีบริบทและหน้าท่ีแตกต่างกัน 

๓) ท่ีประชุมเสนอว่าต้องให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา แต่ให้ไปคิดรวมเรื่องกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น โรงเรียนกลุ่มท่ี ๑ ท่ีจะเป็นนิติบุคคล ควรจะมีการแก้ไขกฎหมายท้ังด้านการบริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณ และบริหารวิชาการ ความจริงมีข้อเสนออยู่แล้วแต่ไม่ชัดเจนพอ และกลุ่มท่ีมี
ความพร้อมเป็นล าดับรองลงมาหรือกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ควรจะต้องด าเนินการเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น 

๔) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอ านาจทางการศึกษาควรเชิญผู้ท่ี
เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อให้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
รวมท้ังสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้  

ประธานมีความเห็นว่าประเด็นท่ีส าคัญ คือ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และความพยายามท่ีจะยกระดับคุณภาพ
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การศึกษาและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติเพื่อให้โรงเรียนมีความคล่องตัวด้วย
การกระจายอ านาจ  ท้ังนี้หากสามารถท าให้เกิดสัมฤทธิผลได้ ก็จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของ
ไทยและนักเรียนท้ัง ๑๔ ล้านคน  

มติที่ประชุม  
 ท่ีประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาไปพิจารณาปรับแก้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) ตามข้อสังเกต ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และให้น ากลับมาเสนอสภาการศึกษาอีกครั้งก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  

ท้ังนี้ประธานขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔ เรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ ไปไว้ใน
การประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากมีเวลาจ ากัดและมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเป็นประเด็นส าคัญมาก  
  
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
       นายวีระ     พลอยครบุร ี
       นายกวิน    เสือสกุล 
       นางโชติกา   วรรณบุรี 
       นางนันทิชา    แจ่มนุราช 
       ผู้จดรายงานการประชุม 
 
       นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล 
       รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


